

Thi đua để hoàn thành mọi nhiệm vụ

Năm 2018, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nội dung, hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào TĐQT đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.



Lực lượng vũ trang tỉnh ra quân huấn luyện.

Theo Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Phong trào TĐQT của LLVT tỉnh tiếp tục được duy trì thường xuyên, liên tục, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Nội dung và mục tiêu của phong trào luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện phong trào, các cơ quan, đơn vị đã kết hợp, vận dụng sáng tạo các hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng

sát với đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị, từng đối tượng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng trọng tâm thi đua vào việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Các nội dung,

chỉ tiêu thi đua tập trung vào việc nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Cùng với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, trong năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu chỉ đạo và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ hai huyện Thái Thụy và Vũ Thư, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Hải và diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã... Ngoài ra, LLVT tỉnh tham gia các đợt hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng, Quân

khu 3 tổ chức đều giành thứ hạng cao, được đơn vị cấp trên đánh giá cao.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả. Trong năm, toàn tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 11.500 đối tượng theo phân cấp, trên 62.400 học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh nói riêng. Bên cạnh đó, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trong năm, các địa phương trong tỉnh đã bàn giao 2.650 thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Cùng với đó, LLVT tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", "Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quân lý quân nhu tốt", "Xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp", "Đơn vị quản lý tài chính tốt"... Với nhiều cách làm sáng tạo,

Năm 2019, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; đồng thời gắn kết chặt chẽ trong thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột kích và các cuộc vận động lớn trong và ngoài quân đội. Các cơ quan, đơn vị tích cực phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu trên mọi lĩnh vực công tác. Có thể thấy, phong trào TĐQT đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, từng bước đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

(Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)

hiệu quả, nhiều cơ quan, đơn vị đã đầu tư hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công xây dựng khu tăng gia sản xuất nhằm nâng cao đời sống bộ đội, tạo cảnh quan môi trường doanh trại. Mọi hành động thi đua trong công tác bảo đảm hậu cần đều hướng về chiến sĩ, lấy kết quả nuôi dưỡng bộ đội làm thước đo đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi đơn vị, chỉ tiêu tăng gia sản xuất năm sau cao hơn năm trước. Nhờ vậy, quân số khỏe ở các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đạt trên 99,6%, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chức năng là đội quân công tác, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã thường xuyên tham gia công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Năm 2018, LLVT tỉnh tiếp tục phụng dưỡng 18 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu 35 cháu học sinh nghèo vượt khó; vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp

nghĩa" của tỉnh trên 180 triệu đồng; tham gia ngày công, vật chất xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương trong tỉnh... Thực hiện hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", Bộ CHQS tỉnh đã thẩm định, hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình nghĩa, 3 nhà đồng đội cho đối tượng chính sách và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Cùng với làm tốt công tác "dân vận khéo", hướng về cơ sở, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện chính sách đối với người có công gắn với an sinh xã hội, bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội được triển khai kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, thể hiện tinh thần, sự tri ân và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh trong thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn.

Thượng tá Vũ Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Hải



Thực hiện phong trào TĐQT, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác, trong đó hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, khó khăn, vất vả. LLVT huyện thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, tham gia xây dựng nông thôn mới và coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện nói chung và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nói riêng.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Ban CHQS thành phố Thái Bình



Thực hiện phong trào TĐQT, là người quân nhân, tôi luôn tự đặt mục tiêu cho mình từng năm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và sở trường của mình. Tôi cũng ra sức thi đua, gương mẫu thực hiện điều lệnh, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội nhằm tạo mối đoàn kết, thống nhất trong xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Huân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thụy Xuân (Thái Thụy)



Thực hiện phong trào TĐQT, Ban CHQS xã Thụy Xuân luôn làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời xây dựng lực lượng dân quân xã vững mạnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ dân quân, nhất là dân quân biên phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định ở địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, huyện...

TẮT ĐẠT

Thiếu tá Phạm Hồng Quang Tận tụy với công việc



Thiếu tá Phạm Hồng Quang luôn tận tụy với công việc.

Gần bó trong quân đội hơn 20 năm, Thiếu tá Phạm Hồng Quang, Trợ lý tham mưu Ban CHQS huyện Vũ Thư luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Nhiệm vụ, say mê, trách nhiệm với công việc, luôn thân ái, hòa đồng với mọi người, đó là những nhận xét của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị khi nói về Thiếu tá Phạm Hồng Quang. Với vai trò là trợ lý tham mưu, hơn ai hết, Thiếu tá Phạm Hồng Quang nhận thức sâu sắc việc thực hiện tốt công tác tham mưu là một nhiệm vụ then chốt và hết sức quan trọng trong quân sự, quốc phòng ở địa phương. Từ đó, Thiếu tá Quang luôn chủ động soạn thảo các văn bản, tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn

lich công tác, giáo án bài giảng trong huấn luyện; hướng dẫn các xã, thị trấn công tác huấn luyện dân quân, tự vệ hàng năm; phối hợp với các ban xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ cơ quan, cán bộ dân quân, tự vệ. Nhờ đó, quân số tham gia tập huấn cao, đạt 100% yêu cầu, trong đó có gần 80% đạt khá giỏi. Trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018, đồng chí đã tham mưu giúp cho ban tổ chức diễn tập chỉ đạo huấn luyện thực binh giải thoát con tin trong tình huống A2 bảo đảm an toàn tuyệt đối, được cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp trên đánh giá cao. Đặc biệt, đồng chí thường xuyên phối hợp với các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng viên công dân lên đường nhập ngũ, góp phần tích cực vào kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện trong những năm

qua, bảo đảm 100% số lượng và chất lượng. Chia sẻ về công việc của mình, Thiếu tá Phạm Hồng Quang cho biết: Để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, bản thân tôi luôn tự rèn luyện cho mình phương pháp, tác phong làm việc khoa học, sâu sát, cụ thể, thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Với tinh thần không ngừng học hỏi và sáng tạo, trong những năm qua, trên cương vị người trợ lý tham mưu, đồng chí luôn trau dồi kiến thức, nghiên cứu, tìm tòi học hỏi sáng kiến mô hình học cụ trên thao trường huấn luyện. Nổi bật trong năm 2018, đồng chí Quang đã thực hiện thành công sáng kiến cải tiến học cụ huấn luyện "giá mắc tăng vòng có động" do Bộ CHQS tỉnh tổ chức và vinh

dự đạt giải nhất toàn đoàn, giải ba quân khu. Đây là sáng kiến giúp cho cán bộ, chiến sĩ trong hành quân dã ngoại cơ động, tiết kiệm được thời gian, địa hình để triển khai việc bố trí nơi trú quân, phù hợp với hoạt động của lực lượng địa phương và dân quân, tự vệ khi có tình huống tác chiến xảy ra.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tham mưu, Thiếu tá Quang luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự phê bình và phê bình, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên xây dựng, giữ vững mối đoàn kết nội bộ và mối đoàn kết với nhân dân địa phương nơi cư trú, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đó chính là cốt cách của Bộ đội Cụ Hồ nói chung và người làm công tác tham mưu nói riêng. Cũng từ suy nghĩ đó, trong những năm qua đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao và được đồng đội quý mến.

Nhận xét về Thiếu tá Quang, Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện Vũ Thư cho biết: Đồng chí Quang là người không ngại khó, ngại khổ, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, còn tích cực tham gia các hội thi, hội thao do các cấp tổ chức và đạt giải cao, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị.

Với những nỗ lực trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhiều năm liền, Thiếu tá Phạm Hồng Quang vinh dự được nhận giấy khen của Bộ CHQS tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện. Đặc biệt, năm 2016 và 2018, đồng chí được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua của Bộ CHQS tỉnh.

THU TRANG

Thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh phong

Thái Bình là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện từ năm 2014 - 2015. Để duy trì kết quả đạt được, cùng với sự quan tâm của Bệnh viện Da liễu Trung ương, Sở Y tế, Bệnh viện Da liễu Thái Bình đã chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, không những về truyền thông phòng, chống bệnh phong, phát hiện bệnh nhân phong mới mà còn cả với việc chăm sóc bệnh nhân phong tàn tật đang quản lý.

Ngày nay, với sự phát triển của y học hiện đại, bệnh phong có thể chữa khỏi hoàn toàn sau 12 tháng và chữa tại nhà, không để lại bất kỳ di chứng nào. Điều kiện là người bệnh phải được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời. Nhưng để có thể phát hiện sớm bệnh phong, để mỗi người dân hiểu đúng và coi bệnh phong như các bệnh bình thường khác, đồng thời xóa bỏ những định kiến sai lầm về bệnh phong trong cộng đồng, ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Da liễu Thái Bình nói riêng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, nâng cao thức cho các tầng lớp nhân dân về bệnh phong. Năm 2018, Bệnh viện Da liễu Thái Bình đã tổ chức 8 lớp nói chuyện chuyên đề về bệnh phong tại 8 huyện, thành phố. Mỗi lớp gồm có cán bộ xã, nhân dân, gia đình bệnh nhân phong và cả bệnh nhân phong được nghe về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bệnh phong, kết quả công tác phòng, chống bệnh phong

trên địa bàn tỉnh... Qua đó, giúp người bệnh phong xóa bỏ tự ti, người dân xóa bỏ kỳ thị sai trái về bệnh phong, giúp người bệnh phong và các thế hệ con em người bệnh phong sống hòa nhập tốt với cộng đồng.

Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền về bệnh phong trong cộng đồng, các hoạt động lồng ghép tuyên truyền với khám, phát hiện bệnh nhân phong mới cũng được tăng cường trong hệ thống các đơn vị khám chữa bệnh toàn tỉnh. Năm 2018, với sự giúp đỡ, quan tâm của Bệnh viện Da liễu Trung ương, cơ hai xã là Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ và xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng được điều tra dịch tễ về bệnh phong. Một số xã khác được khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe miễn phí với chi phí được phát hiện kịp thời bệnh phong mới. Những người được phát

hiện có bệnh về da thông thường được cấp thuốc điều trị miễn phí. Qua hoạt động khám lồng ghép, toàn tỉnh Thái Bình phát hiện được 1 bệnh nhân phong mới chưa có tàn tật, đã đưa vào quản lý điều trị sớm. Sau khi sắp nhập Trung tâm Da liễu Thái Bình vào Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn, đổi tên thành Bệnh viện Da liễu Thái Bình thì tất cả bệnh nhân phong của cộng đồng và bệnh nhân nằm nội trú tại cơ sở 2 Văn Môn (xã Vũ Văn, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) được quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Bệnh nhân được hướng dẫn phòng, chống tàn tật, bệnh nhân điếc được mua sắm máy trợ thính, bệnh nhân tàn tật được mua thêm giấy, dép phòng, chống loét ở gà, mua kính bảo vệ mắt và nhiều dụng cụ khác... Đồng thời tăng cường công tác xã hội, huy động nhiều hơn sự quan tâm của các tổ

chức từ thiện trong và ngoài nước nhằm góp phần nâng cao đời sống của bệnh nhân phong.

Để công tác phòng, chống bệnh phong cũng như các bệnh về da khác được duy trì hiệu quả, Bệnh viện Da liễu Thái Bình tiếp tục nỗ lực phát huy kết quả đạt được, tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phối hợp khám sàng lọc tại cộng đồng cũng như chăm sóc, điều trị bệnh nhân phong đang quản lý. Ngoài ra, Bệnh viện rất mong có sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; ý thức chủ động tìm hiểu kiến thức và phòng, chống bệnh của mỗi người dân. Trước hết, để bảo vệ mình và cộng đồng, mỗi người khi thấy dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh phong cũng như các bệnh da liễu khác cần phải đi khám ngay để được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ lây lan hoặc để lại hậu quả nặng nề. Dấu hiệu sớm của mắc bệnh phong là trên da xuất hiện đám da đổi màu, tề bì, không có cảm giác đau khi bị kim châm. Hiện thuốc điều trị bệnh phong được miễn phí hoàn toàn.

HÀ DUNG



Bệnh viện Da liễu Thái Bình tổ chức buổi truyền thông kiến thức về phòng, chống bệnh phong.